

## THÔNG BÁO

**V/v: Làm rõ một số thông tin về việc niêm yết và giao dịch các mặt hàng qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam**

**Kính gửi: Thành viên Kinh doanh  
Thành viên Môi giới**

Ngày 24/5/2024, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã có thông báo dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện (*nhóm năng lượng và mặt hàng gạo*) đến các Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới. Tuy nhiên, vừa qua, đã xuất hiện một số thông tin cho rằng MXV bị cấm giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện và thời gian tới sẽ bị cấm giao dịch một số mặt hàng khác, thậm chí không được phép liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.

MXV khẳng định những thông tin nêu trên là hoàn toàn không có cơ sở và không chính xác. Bằng Thông báo này, MXV chính thức thông tin đến Quý Thành viên như sau:

Theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT ngày 24/5/2023 của Bộ Công Thương, đến hết ngày 25/5/2024, hoạt động niêm yết giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện qua MXV đã hoàn thành sau 04 năm thực hiện thí điểm. Do vậy, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 3484/BCT-TTTN ngày 23/5/2024 thông báo dừng niêm yết giao dịch các mặt hàng này. Hiện nay, Bộ Công Thương đang và sẽ tiếp tục tiến hành tổng kết việc thí điểm để hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương và như đã thông báo đến Quý Thành viên, những hợp đồng của mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện đã được mở vị thế sẽ tiếp tục được nắm giữ vị thế nhưng phải tất toán trước khi đến hạn của hợp đồng (ngày đáo hạn của hợp đồng). Với phương châm "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Hiệu quả", mọi thắc mắc của Quý Thành viên sẽ luôn được MXV lắng nghe, giải quyết.

Một lần nữa, MXV khẳng định: thời gian vừa qua và hiện nay, hoạt động niêm yết giao dịch qua MXV vẫn ổn định và hiệu quả; cơ cấu, danh mục các mặt hàng đang niêm yết giao dịch vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp nhu cầu giao dịch của Thành viên, của Khách hàng; các chiến lược phát triển sản phẩm mới, củng cố và mở rộng thị trường tiếp tục được MXV triển khai trong thời gian tới.

Việc lan truyền những thông tin không chính xác về triển vọng phát triển của MXV cũng như thị trường giao dịch hàng hóa đã gây ra sự hiểu nhầm, hoang mang cho các Thành viên. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của MXV, của Quý Thành viên cũng như Khách hàng của Thành viên đang giao dịch trên thị trường, MXV đảm bảo thực hiện đúng chức năng theo quy định của pháp luật thương mại. Những hành vi tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt, ảnh hưởng đến thị trường sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

MXV đề nghị Quý Thành viên, Khách hàng của Thành viên theo dõi các thông báo chính thức từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới nghiêm



túc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của MXV, quy định của các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

MXV trân trọng thông báo đến Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới, Khách hàng của Thành viên được biết./

**Nơi nhận:**

- Thành viên Kinh doanh;
- Thành viên Môi giới;
- Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Lưu: HC./

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Việt Hưng**

